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เร่ิมการประชุม เวลา 13.15 น. 
เมื่อผูเขารวมประชุมมาครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและเริ่มดําเนนิการประชุม

ตามวาระดังนี ้
วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 1.1 เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ 
 ผศ.ดร.ศิริชัย อุนศรีสง (ประธานฯ) ไดแจงในที่ประชุมดังนี ้

1) ครุภัณฑศนูย IT ซ่ึงไดติดตัง้ ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 70 มหาวิทยาลัยแมโจ) ไดมี
จัดทําฐานขอมลูครุภัณฑ ในลักษณะเก็บเปน Bar Code 

2) วันที่ 14 มิถุนายน 2549 จะมีกิจกรรมเปดใชอาคาร ซ่ึงไดเชิญเจาหนาที่และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมาเยี่ยมชม กิจกรรมการใหบริการ จึงขอใหนายประวิทย วิมานทองและทุก
คนชวยในงานจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

3) สกอ.ไดจัดประชุมสัมมนาเรือ่งลิขสิทธิ์ซอฟตแวรไมโครซอฟต (Campus Agreement) 
ซ่ึงทางสกอ.จะมีการกําหนดขอตกลงในระดับประเทศโดยจะใหมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
เขารวมในขอตกลงนี้  

1.2 รายงานการมาปฏิบตัิงานราชการประจําเดือนเมษายน 2549 
  นางศรีกุล นันทะชมภ ู (หัวหนางานเลขานุการ) รายงานวาการบันทึกเวลาการมา
ปฏิบัติงานราชการของบุคลากรที่ประจําอยูที่อาคารเรียนรวม จะใหมีการบันทึกดวยเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือซ่ึงจะติดตั้งไวที่อาคาเรียนรวม ซ่ึงประธานฯ ไดกําชับในเรื่องของการรักษาระเบยีบ
วินัย กฎขอบังคับในการปฏบิัติงานราชการของมหาวิทยาลัย 
1.3 การจัดทํามาตรฐานการทํางาน (คูมือปฏิบตัิงาน) 
 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยโดยสํานักงานคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา มีนโยบายให
ทุกฝายจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนมาตรฐานในการทํางาน โดยกําหนดใหมีตวัช้ีวัด 
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานดวย อาทิเชนการขออนุมัติซ้ือของฝายบริหารงานทั่วไป ให
สามารถจัดดําเนินงานไดภายในกีว่ัน การจัดทําเว็บไซตสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกี่
เดือนเปนตน โดยในระยะเริ่มตนขอใหจัดทําคูมือของแตละฝาย และตอไปอนาคตจะใหจัดทํา
เปนรายบุคคลตอไป เนื่องจากการวัดมาตรฐานในปนีจ้ะเปนการวดัมาตรฐานในการทํางาน ซ่ึง
ขณะนีย้ังไมมกีารกําหนดมาตรฐานกลาง 
 ความเห็นในที่ประชุม 
1) อาจารยสนิท สิทธิ (รองประธานโครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ) ใหความเห็นวา

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน นี้เปนลักษณะของการจัดทาํ Work Flow ในการทํางาน โดยจะ
กําหนดรายละเอียดในการทํางานวาในแตละขั้นตอนจะใชระยะเวลาในการดําเนนิงานเทาไร 
ดังนั้นในแตละฝายจึงตองจดัทํา Work Flow โดยสรุปขั้นตอนในการทํางานของฝาย ใน
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รูปแบบของ Chart การทํางาน ซ่ึงหากสามารถจัดทําได จะสามารถปรับขั้นตอนการทํางาน
ใหเร็วขึน้   รวมถึงการแกไขปญหาแตละวงจรการทํางานได 

2) ประธานใหความเห็นวา ใหใชภาระงานและงานที่ไดรับมอบหมายมาเปนงานและกําหนด
ตัวช้ีวดั จําแนกระยะเวลาในการดําเนินงาน ขอใหทางหัวหนาฝายไดรวมรวมภาระงานและ
ตรวจสอบวาไดครอบคลุมขอบเขตการทํางานของฝายแลวหรือไม เพื่อใหการจัดทําคูมือ
ปฏิบัติมีความสมบูรณ และสามารถจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานของศูนยฯ ตอไป สําหรับ
ในการปฏิบัติงานซึ่งมีผูมาขอใหดําเนินการให ขอใหมบีันทึกความตองการและรายละเอียด
ไวเปนหลักฐาน สําหรับในการกําหนดระยะเวลา เนื่องจากยังไมมีการกําหนดระยะเวลาเปน
มาตรฐานกลาง จึงเปนการดีที่ใหสามารถกําหนดเวลาไดเอง โดยเริม่จากการชวยกันแสดง
ความคิดเหน็วาควรใชระยะเวลาในการดําเนินการเทาใด 

3) ในการจดัทําเวบ็ไซต ที่ประชุมเสนอใหมกีารคิดอัตราคาบริการ โดยกําหนดอัตราตามความ
ยากงายของเวบ็ไซต ซ่ึงประธานใหขอเสนอแนะวาใหมีการกําหนดรายละเอียดความแตกตาง
ของเว็บไซตในและอัตราการใหบริการใหชัดเจน 

1.4 KM (knowledge Management) 
 หัวหนางานเลขานุการ แจงวาเนื่องจากสํานักคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได
สอบถามมาในเรื่องของ KM ในหนวยงานวามีอะไรบาง โดยขอใหทกุฝายตอบแบบสอบถาม สง
ในวนัจันทร ที่ 5 มิถุนายน เพื่อจัดสงใหสํานักมาตรฐานในวันที่ 6 มิถุนายนนี ้ ซ่ึงทางศูนยฯ 
จะตองมีมุม KM ในหนวยงาน โดยรวบรวมไวใน Server ของศูนยตอไป โดยอาจเขยีนบันทึกการ
ทํางานในแตละวนัหรือบันทกึเปนวีดีโอถายทอดเปนองคความรูตอไป 
ความเห็นในทีป่ระชุม 
1) อาจารยสนิท ไดใหขอเสนอแนะวาการทํา KM เปนการแบงปนความรูใหซ่ึงกันและกัน ซ่ึง

สามารถทําไดโดยใหทุกคนเลาประสบการณการทํางาน วาเราประสบผลสําเร็จในการทํางาน
อะไรบาง อุปสรรคที่พบมีวิธีการแกไขปญหาอยางไร เพื่อใหสามารถถายทอดองคความรู
ใหกับองคกรตอไปได  

2) ประธานฯ ไดใหความเห็นวาการจัดทํา KM เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินงานตอไปได ไม
นอยกวาเดิม ซ่ึงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรจะสามารถศึกษาประสบการณจากบุคลากร
เดิมและสามารถทํางานตอไปได ทั้งนี้ขอใหทุกคนหาจดุเดนของทีมงาน แลวขยายความเพื่อ
ถายทอดประสบการณใหองคกร และจะเปนการดหีากในทุกๆ คร้ังที่มีการประชมุใหมีการ
พูดถึง KM และจุดเดน ความรูความสามารถของตนบันทึกไว รวมถึงแนวการพัฒนา 
เปาหมายในการทํางาน เพื่อใหเปนเสนทางในการทํางานของแตละคน 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 5/2549 
  ใหมีการสงรายงานการประชุม ผาน E-Mail และระบบฐานขอมูล E-DOC (http://doc.mju.ac.th/) 
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 ที่ประชุมมีมตรัิบรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/2549 วันที่ 22 เมษายน 2549 
วาระท่ี 3 รายงานความกาวหนา 

3.1 ฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต 
ฝายระบบเครอืขายและบริการอินเตอรเน็ต ไดรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ดังนี ้
1. การจัดวางระบบการใหบริการอินเตอรเนต็ที่อาคารเรียนรวมใหม นางอุทัยวรรณ จิโน 

รายงานวามีระบบการใหบริการอินเตอรเนต็ โดยการใชรหัสนักศึกษา และระบุเครื่องที่จะใช 
ที่เจาหนาทีก่อน ทั้งนี้ไดดําเนินการทดลองใชกับนักศึกษาเกากอน เนื่องจากฐานขอมูล
นักศึกษาใหมยังไมเรียบรอย สําหรับการยืมหูฟง จะใหมายืมโดยตรงที่เจาหนาที่ สําหรับการ
เรียนการสอนที่อาคารเรียนรวมไดประสานงานกับกองบริการการศึกษาในเรื่องตารางการใช
หองแลว นางศรีกุลใหรายละเอียดเพิ่มเติมวาในสวนของการทําความสะอาดหองเรียน 
ในชวงเดือนพฤษภาคมไดแจงที่กองอาคารและสถานที่มาดําเนินการกอน ในเดือนตอๆ ไป
จะใหมีแมบานมาดูแลประจํา  

2. Band width ของการสื่อสาร นายสุรเดช ไชยมงคล ไดรายงานวาขณะนีม้หาวิทยาลัยไดขนาด 
Band width จํานวน 2 mbps โดยไดเร่ิมใชตั้งแตเดือนเมษายน แตไมไดแยกการใหบริการ
ตางประเทศหรือในประเทศ ทั้งในสวนของอุปกรณจะเปนของศูนยฯ หากปรับเปน 6 mbps 
อุปกรณจะเปนของบริษัท โดยรวมแลวมหาวิทยาลัยมีขนาด Band width รวมทั้งส้ิน 15.5 
mbps 

3. การใหบริการอินเตอรเน็ต นายวุฒิพล คลายทิพย (หวัหนาฝายระบบเครือขายและบริการ
อินเตอรเน็ต) รายงานวามีปญหาในการใหบริการอินเตอรเน็ตทีห่อพักมีจํานวนเครื่องไม
เพียงพอ โดยปจจุบันการใหบริการที่หอพักจะใหบริการถึง 4 ทุม  

4. ปญหาที่พบในการดําเนินงาน นายสุรเดช ไดรายงานวานกัศึกษาและบุคลากร ไดเร่ิมใช 
Wireless แลว แตติดปญหาวาบางครั้งเครื่องไมเห็น Wireless ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจากการ
ตรวจสอบเบื้องตนปญหาไมไดเกดิจากเครื่องโนตบุคแตอยางไร  

5. ปญหาการเปดเว็บไซตไมเหมาะสม ซ่ึงไดรับรายงานจากผูอํานวยการกองกิจการนกัศึกษาวา
พบมีนักศึกษาเปดเว็บไซตไมเหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณโรงอาหาร จึงอยากใหมกีารบล็อก
ปองกัน ซ่ึงเปนเรื่องยากทีจ่ะดําเนินการ 

ความเห็นในทีป่ระชุม 
1) ในเรื่องการจองหองเพื่อการเรียนการสอนที่อาคารเรียนรวม ประธานฯ ใหดําเนนิเรื่องผาน

กองบริการการศึกษา พรอมทําบันทึกการขอใชหองมาดวย 
2) การบริการอินเตอรเน็ตในสวนหอพัก ประธานฯ เสนอใหปรับใชเปน Wireless แทน 

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไดมีเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการอยูหลายแหง อาทิที่โรงอาหาร 
อาคารเรียนรวม เปนตน และเมื่อหมดสัญญาเชาเครื่องที่หอพัก ก็ใหยุบหองบริการ
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อินเตอรเน็ต หรืออาจใหเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนหนึง่กับหอพักเพือ่ใชบริการอินเตอรเน็ต 
โดยจะขอใหมกีารปรึกษากนัในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง 

3) ในปญหาการเปดเว็บไซตไมเหมาะสม ทีป่ระชุมไดเสนอวาควรใหมีการตรวจสอบสิทธิผูใช
เบื้องตนกอน เพื่อปองกันการใชงานจากคนภายนอก โดยใหทางเลือกในการเขารหัส
นักศึกษา ไดแกการใชเครื่องสแกนลายมือ แบบเก็บไวใน Hard disk และการใช Barcode 
ทั้งนี้ดวยวิธีการสแกนลายมอืจะตองใหนกัศึกษาใหมทกุคนสแกนลายมือเก็บไวในฐานขอมูล 
โดยอาจจะเริ่มใชดําเนนิการได ในปการศกึษา 2550  

4) อาคารพืชศาสตรไดแจงปญหาการใชอินเตอรเน็ตที่อาคารไมได ซ่ึงทางฝายฯ ได
ประสานงานใหบริษัทลานนาไปดูแลแลว ซ่ึงพบวาเกดิจากปญหาทีเ่ครื่องไมแจก IP ให
เครื่องภายในอาคารดังกลาว 

5) ทางฝายฯ ขอใหฝายตางๆ ที่เปนเจาของ Server ดูแลระบบเอง 
6) ในกรณีปญหาโนตบุคไมสามารถมองเห็น Wireless มหาวทิยาลัยได ประธานฯ ให

ตรวจสอบหาสาเหตุ และหาวิธีแกไข พรอมเก็บเปนความรูขององคกรตอไป 
3.2 ฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 

 นายประวิทย วิมานทอง (หัวหนาฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ) ไดรายงานผลการ
ปฏิบัติหนาที่ดงันี้ 

1. ระบบสารสนเทศภายในอาคารเรียนรวมใหม ไดจัดแบงระบบออกเปน 6 ระบบงาน คอื 
1) ระบบควบคุมหองการเรียนการสอน ซ่ึงมีลักษณะเปนหองการเรยีนการสอนแบบ 

Video Conference จํานวน 6 หอง มีศูนยกลางควบคุมจดัตั้งอยูที่หอง 201 และ 301 
โดยสามารถถายทอดสัญญาณภาพและเสยีงไปยังหองการเรียนการสอนทั้งหมดใน
อาคารได  

2) ระบบรักษาความปลอดภัย โดยใชอุปกรณจํานวน 10 กลอง โดยสามารถบันทึกเปน
วิดีโอลง Server ได จํานวน 8 กลอง สามารถควบคุมระบบผาน Network ได 

3) ระบบถายทอดสดการเรียนการสอนผาน Intranet ใชกลองทั้งหมด 8 ตัว สามารถ
ทํางานผาน Web Browser ทั้งหมด โดยบันทกึเกบ็ไวใน Server สามารถเปดดู
ยอนหลังได 

4) ระบบ Video on demand (อยูในขั้นตอนแกไขโปรแกรมเพื่อใหสามารถจัดรายการ
ได 7 วัน โดยใหสามารถแสดงรายการไดอยางตอเนือ่ง) โดยสามารถจัดทํา Clip 
Video หรือส่ือทุกประเภททีอ่ยูในลักษณะสื่อมัลติมีเดียได 

5) ระบบหองจดัรายการ  
6) ระบบตัดตอ ซ่ึงไดทั้งภาพและเสียง 
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ทั้งนี้การใชบริการหอง ไดเร่ิมใชคร้ังแรกในงานปฐมนิเทศนักศึกษา จํานวน 800 คน 
จํานวน 3 หอง ในวนัเสารที่ 27 พฤษภาคม 2549 ซ่ึงพบปญหาในชวงเชา ที่ระบบไมสามารถ
แสดงภาพและเสียงได แตสามารถแกไขและใชงานไดในชวงบาย โดยมีโปรแกรมการใชงานอีก
ในวนัที่ 29 พฤษภาคม,  31 พฤษภาคม 1 มิถุนายน และ 3 - 4 มิถุนายน 2549 
2. สรุปรายวิชาที่สงเขาประกวด E-Learning และการประกวดการสราง Flash ไดมีนักศึกษาสง

รายช่ือเขาประกวด Flash แนะนํามหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน แตยังไมไดสงผลงานเนื่องจาก
เปนชวงปดเทอม จึงไดขยายเวลาสงไปอีกในชวงเปดเทอม 

3. ความกาวหนาการจัดทํา Website ของ 3 คณะ ไดทําเสร็จเปนที่เรียบรอยแลว มเีพยีงขอมูล
บางสวนที่ทางคณะใหใสเพิม่เติมเทานั้น 

4. โปรแกรมระบบลงทะเบียน (กองแผนงานขออนุเคราะห)  รวมถึงระบบภาวะการหา
งานทํา ซ่ึงเดมินายสมพงษ วงศใหญ เปนผูดูแล จงึตองรอเจาหนาที่คนใหมเขามาเพื่อ
รับผิดชอบดูแลตอ 

5. โปรแกรม E-Room ไดพัฒนาไปใชกบัอาคารใหมจํานวน 6 หอง และจะพัฒนาเพิม่ในการ
จัดจองหอง E-Auction ซ่ึงหัวหนางานเลขานุการไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาไมตองใส
รหัสผานในเรือ่งของการแสดงรายงานการใชหอง  

6. ภาควิชาชวีวิทยา ไดทําหนังสือขอขยายพืน้ที่ใหบริการเว็บไซตใน Server เปน 1500 Mb เพื่อ
ใชในการทําระบบสารบรรณของภาควิชา 

7. ความกาวหนาของงานแอนนิเมชั่น และ ITTV สรุปรายการงานแอนนิเมชั่น ITTV และ
รูปแบบงานบานนอกสตูดิโอ ไดดังนี ้

1) ITTV แสดงรายการ Special Event, ITTV NEWS, GIS Review, Maejo Band 
Showtime, รายการโทรทัศนนักศกึษา, รายการจากสโมสรนักศึกษา, รายการเทีย่ว
ไปกินไป กับ ITTV, รายการงานเกษตรและงานวิจยั, รายการไอที รักษลานนา, 
รายการโทรทัศนจาก UBC ไดแกชองรายการ Star Sport, Discovery, Star Movie, 
CNN, Channel V, National Geographic, Animal Planet, A1, MTV, และ Cartoon 
Network 

2) Photo Studio โดยจัดทําที่ช้ัน 4 โดยนกัศกึษา บุคลากร ถายรูปติดบัตรขนาด 1-2 นิ้ว 
ในราคาโหลละ 79 บาท ถายภาพอัลบั้มสวนตวัในราคา 499 บาท จํานวน 15 ภาพ 
โดยแตงหนาและเสื้อผาใหเอามาเอง ถายโดยวิธีการซอนภาพหรือสถานที่จริงได  

3) Multimedia ใหบริการสรางสื่อซีดีรอม ไดทั้งในลักษณะ CD-Training, Web 
Developing, Presentation โดยใหบริการกับนักศกึษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยและ
บุคคลภายนอก คิดอัตราคาบริการดังนี้  

ราคา Master CD-Rom, Label สี   แผนละ 13 บาท  
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ราคา Master CD-Rom, Label + ปก + Cover สี แผนละ 18-20  บาท  
ราคา Master DVD, Label สี   แผนละ 25  บาท  
ราคา Master DVD, Label + ปก + Cover สี  แผนละ 35  บาท  
ราคาสรางภาพแอนนเิมชั่น (2D,3D)  วินาทีละ  25-50  บาท 
เสียงบรรยาย     15 นาที  1,000  บาท 
ภาพประกอบคําบรรยาย    ภาพละ  50-150  บาท  
การสราง Web Developing   หนาแรกคิด 1,000  บาท 
Webpage     หนาตอไป 50-150  บาท 
Presentation + ภาพแอนนิเมชั่น (2D,3D) วินาทีละ 50 บาท 
Presentation Inter Active Page  หนาละ  150-250 บาท 

4) Animation Studio คิดราคาคาบริการเปนวินาท ี โดยใหบริการกบัอาจารยและ
บุคคลภายนอก ไดทั้ง 2D และ 3D 

5) Sound studio ใหบริการทีบ่านนอกสตูดโิอ ซ่ึงพรอมแลวที่จะใหบริการ คิดอัตรา
คาบริการดังนี ้

หองบันทึกเสยีง   ช่ัวโมงละ        250 บาท 
   วันละ      1,800 บาท 
หองตัดตอ  ช่ัวโมงละ        450 บาท 
   วันละ      2,500 บาท 
ผลิตสปอตโฆษณา  1 เสียง 30 วินาที        750 บาท 
   2 เสียง 30 วินาที        900 บาท 
ผลิตสปอตโฆษณารถแห  1 เสียง 30 วินาที        750 บาท  
   2 เสียง 30 วินาที     1,000 บาท 
พากยสารคด ี  1 เสียง 15-20 นาที    1,500 บาท 
   2 เสียง 15-30 นาท    2,500 บาท 
ถายทํารายการ (ทีมงาน 2-3 คน) วนัละ     3,200 บาท 
ถายทําสารคดี  15 นาที    30,000 บาท 
   30 นาที    50,000 บาท 
ถายทําสปอตโฆษณา 30 วินาท ี   10,000 บาท 

การออกใบเสร็จจะใชใบเสรจ็ของมหาวิทยาลัย  
ทั้งนี้ช่ือ “บานนอกสตูดิโอ” นายอุดมวิทย นกัดนตรีใหเหตุผลวาเปนชื่อที่ตั้งขึ้น 

เนื่องจากเปนการประยกุตใชอุปกรณที่มีอยู อีกทั้งมหาวทิยาลัยแมโจอยูรอบนอกเมืองจึงไดใชช่ือ
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วา “บานนอกสตูดิโอ” ซ่ึงงานที่ใหบริการขณะนีเ้ปนงานบันทึกรายการวิทยุชุมชน (91.25 MHz) 
ซ่ึงมีนายนิพนธ พิมาสน เปนหัวหนาสถานี  
ความเห็นในทีป่ระชุม 
1) ประธานฯ ใหนํารายไดทั้งหมดเขามหาวิทยาลัย แลวตั้งงบประมาณออกมาใช 
2) หัวหนางานเลขานุการขอใหมีการพิจารณาชื่อสตูดิโอใหม โดยใหมีความหมายสื่อเปน

มหาวิทยาลัยแมโจ และใหเอา Coming Soon ที่ ITMEDIA ออก 
3) การขอขยายพืน้ที่ใน Server ของภาควชิาชวีวิทยา ประธานฯ ใหความเห็นวาทางภาควิชาควร

มี Server เปนของตนเอง 
3.3 ฝายวิจัยและพัฒนา 

นายสมชาย  อารยพิทยา (หัวหนาฝายวจิัยและพัฒนา) ไดรายงานผลการปฏิบัติหนาที่
ดังนี ้
1. ขอมูลกลาง สง สกอ. ซ่ึงนางสาวนพมาศ สุขใจรับผิดชอบในสวนของขอมูลนักศึกษาและ

ขอมูลหลักสูตร นายสมชาย ดูแลในสวนขอมูลบุคลากร ทั้งนี้ สกอ. ใหจัดสงขอมูลตาม
แบบฟอรม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ทั้งนี้มีขั้นตอนในการดําเนินงาน 2 ขัน้ตอนคือ 
การจัดทําระบบแปลงขอมูลและขั้นตอนการจัดทําระบบตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
กอนจัดสงขอมูลให สกอ. ซ่ึงขณะนีก้ําลังดําเนินการในการจัดทําขัน้ตอนที่ 2 โดยมีวิธีการ
ตรวจสอบใน 4 ระดับ คือ 1) ตรวจสอบดวยตาเปลา 2) ฟงกช่ันของ MS.Access 3) การเขียน
โปรแกรมตรวจสอบ และ 4) การใชโปรแกรมของสกอ.ตรวจสอบ 

2. โดยสืบเนื่องจากการไปประชุมเกี่ยวขอมูลมาตรฐานกลางระดับภาคของ สกอ. ณ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทางสกอ. ไดแนะนําใหแตละมหาวิทยาลัยจดัตั้งศูนยปฏิบัตกิารขอมูล
ขาวสาร เพื่อประโยชนใหทางสกอ.สามารถติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัย และเปน
ศูนยกลางการติดตอขอมูลภายในหนวยงานของมหาวิทยาลัย อีกทั้งมหีนาที่ใหบริการขอมูล
กับหนวยงานทั้งภายนอกและภายในมหาวทิยาลัย โดยทําระบบฐานขอมูลออนไลน เพื่อเปน
ศูนยกลางการติดตอขอมูลแตละคณะ โดยใหกําหนดมาตรฐานของขอมูล และจัดตั้ง
คณะกรรมการดูแล 

3. ตัวช้ีวดัที่ 15 ของ กพร. ไดกําหนดใหมีการสงขอมูลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 โดยมี
ขอมูลที่ตองสง 2 สวนคือ ความถูกตองของขอมูลและรวบรวมขอมูลสงตามแบบฟอรม 
ทั้งนี้ประธานฯ ไดใหรายละเอียดเพิ่มเติมวาในการประเมินที่ผานมา ผลการประเมินเราได
ในระดบัที่ดี และในการประมินครั้งตอไปจะมีการเปลีย่นแปลงผูประเมินจากเดิมบรษิัททรี๊ท
เปนผูดูแล ในปตอไปจะเปน สมศ. เปนผูพิจารณา ซ่ึงรศ.เพ็ญรัตน  หงษวิทยากร ประเมิน
ในรอบแรก ศนูยฯ ไดคะแนน 1 กวา นางศรีกุล รายงานวาศูนยฯ ประเมินตนเองได 2 กวา 
ทั้งนี้ทางสมศ. และกพร. มาประเมินมหาวทิยาลัยวาในเรือ่งของฐานขอมูลไมนาเปนหวง  
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4. Single Sign On ไดจดัใหมกีารเชื่อมโยงกบัฐานขอมูลสง สกอ. โดยบุคลากรและนักศึกษา
สามารถเขาไปดูรายละเอยีดขอมูลสวนตัวและสามารถเขาสูระบบตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลได ซ่ึงขณะนี้กําลังแกไขระบบฐานขอมูลของมหาวทิยาลัยใหสอดคลองกับ
มาตรฐานขอมูล สกอ. 

5. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส (E-DOC) ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยไดจัดซื้อระบบไวนัน้             
มีนายคลอก ประถมทรัพยและนางสาวศภุวรรณ สัจจากุลเปนผูดูแลดานเทคนิค งานสาร
บรรณ กองกลางเปนผูดูแลดานระบบงานสารบรรณ ระบบงานดังกลาวกําลังอยูในขั้นตอน
การฝกอบรม โดยทางบริษัทจะเดนิทางมาฝกอบรมในวนัที่ 5-9 มิถุนายน 2549 และชวง
ปลายเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ระบบสามารถใชงานไดทั้งในรปูแบบ Window Form และ Web 
Form แตแนะนําใหใชในลักษณะ Window Form เนื่องจากทํางานไดรวดเร็วกวา ระบบ
ติดตั้งอยูที่ http://doc.mju.ac.th  ทั้งนี้ระบบไดแบงออกเปน 2 สวนคือ สวน Operation ซ่ึง
งานสารบรรณ กองกลาง เปนผูดูแล และในสวนงานดานเทคนิค (Back Office) นายคล็อก
เปนผูดูแล ซ่ึงเมื่อระบบสมบูรณ จะฝกอบรมใหงานสารบรรณดูแลทั้งระบบตอไป 

6. ระบบยานพาหนะ ซ่ึงนางสาวศุภวรรณ สัจจากุลเปนผูดูแล โดยขณะนี้ไดออกแบบ
ฐานขอมูลเสร็จแลว โดยใช MySQL และกําลังพัฒนาระบบในลักษณะ Web Application 
โดยใช PHP ความสามารถของระบบไดออกแบบใหใชได 4 ระดับผูใชคือ ระดับผูใชทั่วไป 
ระดับพนกังานขับรถ ระดับหัวหนากองยานพาหนะ และระดับผูอํานวยการ ระบบ
ฐานขอมูลสามารถบันทึกขอมูลการใชยานพาหนะ อุบตัิเหตุ การซอมบํารุง การขออนุมัติ
จอง การใชน้ํามัน โดยคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 

7. ระบบงานวจิัย ซ่ึงนางสาวนพมาศ เปนผูแล ซ่ึงไดดําเนนิการประสานงานเสร็จเปนที่
เรียบรอย และไดเชื่อมโยงเวบ็ไซตไวแลวที่ http://intranet.mju.ac.th/mis_group/Mis.asp 

8. GIS ซ่ึงนางสาวณัฐกฤตา โกมลนาคเปนผูดูแล โดยขณะนี้ดําเนนิการใน 2 งาน คือ 1) งาน
ปรับปรุงขอมูลแผนที่วิทยาเขต 3 วิทยาเขต ซ่ึงในสวนของมหาวิทยาลัยแมโจ เสร็จเปนที่
เรียบรอยแลว สําหรับวิทยาเขตละแม และวิทยาเขตแพร เนื่องจากขอมูลภาพถายดาวเทยีม 
ซ่ึงไดจัดซื้อไปพรอมโปรแกรม Leica จากบริษัท ESRI มีความละเอยีดของภาพไมเพียงพอ 
จึงตองรอสั่งซ้ือภาพใหม 2) ระบบทะเบียนครุภัณฑศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดวางแผน
ออกแบบใหระบบสามารถแสดงรายการทะเบียนครุภณัฑแยกหอง แยกชั้น โดยระบุ
ตําแหนงผานขอมูล GIS และสามารถเพิ่มลบแกไขขอมูลทะเบียนครุภัณฑ พรอมแสดง
รายงาน ทั้งนีพ้ัฒนาระบบโดยใช PHP รวมกับ MySQL และ โปรแกรมแสดงแผนที่บน
เว็บไซต (ARCIMS) โดยขณะนี้ยังไมสามารถแสดงแผนที่ไดเนื่องจากรอ RAM เพื่อเพิ่ม
ความเร็วในการแสดงผล ของเครื่อง IMS Server อยู ทั้งนี้ไดติดตอส่ัง RAM จากบริษัท 
Campus ซ่ึงจะไดมาหลังจากสั่งซ้ือไปอีกประมาณหนึง่เดือน เนือ่งจากตองสั่งซ้ือจาก

http://doc.mju.ac.th/
http://intranet.mju.ac.th/mis_group/Mis.asp
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กรุงเทพ สําหรับขอมูลสํารวจครุภัณฑศูนยฯ ไดสํารวจขอมูลตัวอยางทีช้ั่น 1 และชั้น 4 โดย
ขั้นตอนตอไปจะดําเนินการสรางแบบฟอรมจัดการฐานขอมูลทะเบียนครุภัณฑศนูยฯ 

 
ความเห็นในทีป่ระชุม 
1) นางศรีกุล เสนอแนะใหมีการจัดหองสําหรับประสานงานกับเจาของขอมูล โดยอาจมีการนัด

ประชุมเดือนละครั้ง 
2) ประธานฯ ขอใหรักษาระดับประสิทธิภาพการทํางาน ไวเนื่องจากในปที่ผานมา การประเมิน

ตัวช้ีวดัไดรับคะแนนในระดับที่ด ี
3) ในสวนงาน GIS ในการประชุมครั้งตอไป ใหแสดงฐานขอมูลทะเบียนครุภัณฑ ช้ัน 1 และ 4 
3.4 ฝายบริหารงานทั่วไป 

ฝายบริหารงานทั่วไป ไดรายงานผลการปฏิบัติหนาที่ดังนี้ 
1. สรุปรายงาน รายรับ – รายจาย เงินรายไดและเงินงบประมาณ ทั้งนี้นางพรสวรรค ดวงบาล 

(หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป) สรุปรายงาน ดงันี ้
สรุป รายรับ-รายจาย เงินรายได เดือนเมษายน 2549 

คาตอบแทน 
      - นักศกึษาชวยปฏิบัติงาน               37,900  บาท        

- ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       14,400  บาท 
   รวมเงิน        52,300   บาท 
คาใชสอย 

- คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร             197,810   บาท 
- โอนซ้ือกลองและชุดแฟรช          56,900   บาท 
- โอนไปคาจางชั่วคราว               2,000   บาท 

รวมเงิน                   256,710    บาท 
คาวัสดุ 
  - สํานักงาน                         62,645  บาท 
        - คอมพิวเตอร           83,278  บาท 
 - ไฟฟาและวิทยุ               1,600  บาท 
 - วัสดุกอสราง               2,466  บาท  
                                  รวมเงิน                   149,989    บาท 
คาสาธารณูปโภค 
 - คาโทรศัพท           2,264      บาท 

สรุป รายรับ-รายจาย เงินงบประมาณ เดือนเมษายน 2549 
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คาใชสอย 
 - คาเบี้ยเล้ียง ที่พัก พาหนะ       2,360      บาท 

สรุปรายรับจากการดําเนินงาน 
 1.  คาพิมพงาน         4,005      บาท 
 2.  คาเชาเครื่องคอมพิวเตอร       1,650    บาท 
 3. คาเชาสถานที่       10,000  บาท 
 4.  คาลงทะเบียนฝกอบรม     10,000    บาท 
   รวมทั้งส้ิน     25,655       บาท 

 
การโอนครุภณัฑ เดือนเมษายน 2549 

1. คณะวิศวกรรมศาสตรฯ 
  - คอมพิวเตอร  จํานวน   1 ชุด 

2. กองสวัสดิการ  
  - คอมพิวเตอร  จํานวน   1 ชุด 

3. โครงการพัฒนาบานโปง 
  - คอมพิวเตอร  จํานวน   1 ชุด 

4. โรงเรียนบานโปง 
  - คอมพิวเตอร  จํานวน   2 ชุด 
  นางพรสวรรค รายงานเพิ่มเติมวาขณะนี้กําลังดําเนนิเรื่องขอโอนเงินงบประมาณจากสวนคา
อินเตอรเน็ต จํานวน 1,400,000 บาท และงบประมาณจัดซื้อวัสดุบางสวน ไดขอเบิกจายจากคลินิก
เทคโนโลยี เปนจํานวนเงนิ 200,000 บาท 

2. การกําหนดหมายเลขครุภัณฑ ไดดําเนินการกําหนดหมายเลยครุภณัฑ ที่อาคารเรียนรวมใหม
เปนที่เรียบรอยแลว และกําลังดําเนินการในสวนครุภณัฑ ที่หอง Studio ช้ัน 4 จํานวน 44 
รายการ 

3. งานบริการและซอมบํารุง นายนิพนธ รายงานวาขณะนีม้ีรายงานแจงวาแอรเสีย 3 ตัว และ
สายไฟฟาที่โรงอาหาร หายไป 1 เฟต ไดดําเนินการซอมแซมและใชไดตามปกติแลว ปญหาที่
พบคือ มีบางเครื่องที่ซอมใหเสร็จแลว แตเจาของไมไดติดตามและนํากลับไป ทั้งนีบ้างเครื่อง
หรืออุปกรณบางอยาง ไดเกบ็รักษาไวใหนานกวา 7 เดอืน และไมสามารถระบุไดวาเปนของ
ผูใด 

4. กําหนดจัดกิจกรรม 5 ส. โดยกําหนดการจดักิจกรรรม 5 ส. ในเดือนมิถุนายน 
 ความเห็นในทีป่ระชุม 
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1) ในงานบริการและซอมบํารุง ประธานฯ ขอใหทํารายงานสรุปสถิติ เพื่อรายงานตอทีป่ระชุม
และเปนหลักฐานประกอบตัวช้ีวดั พรอมทั้งใหติดปายระบุเจาของอุปกรณที่นําสงซอมไว 
เพื่อใหสามารถสงคืนหรือติดตามเจาของได 

2) ในการจดักิจกรรม 5 ส. ใหดาํเนินการจัดทาํโครงการกิจกรรม 5 ส. ตอเนื่อง พรอมทัง้ติดตอ
ทําปาย กําหนดวันจัดกจิกรรมในเดือนมิถุนายน 2549 นี ้

วาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืนๆ 
1. เนื่องจากนายสมพงษ วงศใหญ ไดรับอนุมัติใหลาออก ซ่ึงงานเดมิที่รับผิดชอบอาจจะให

หัวหนาฝายฯ หรือเจาหนาที่ในศนูยฯ ชวยกนัดูแลไปกอน ซ่ึงไดแกระบบลงทะเบียน
นักศึกษาใหมและระบบงานวิจัยของสถาบนัเกี่ยวกับภาวะการหางานทาํของนักศึกษา จนกวา
จะมีผูรับผิดชอบคนใหมเขามา 

2. เครื่องคอมพิวเตอร หองฝกอบรม ขณะนี้ไดติดตั้งโปรแกรมสําหรับการฝกอบรมไวเสร็จเปน
ที่เรียบรอยแลว รวมถึงไดจดัเก็บหมายเลขครุภัณฑ จํานวน 20 เครือ่ง พรอมทั้งเครื่องใหม 
ยี่หอ IBM จํานวน 15 เครื่อง หากตองการเคลื่อนยายขอใหแจงเจาหนาที่ ที่ช้ัน 3 และจะขอ
เครื่องที่ติดตั้งอยูที่หนาเคารเตอร ขึ้นไปไวที่หองฝกอบรม 

3. การใชหองการเรียนการสอนดาน GIS เนื่องจากอาจารยผูสอนแจงใหทราบวาในเทอมที่จะ
เปดสอนนี้ จะเปดรวมทั้งส้ิน 3 กลุม ทั้งนี้ขอใหทางอาจารยผูสอนทําหนังสือแจงจํานวน
นักศึกษา และตารางการใชหองมายังศูนยฯ 

4. ขณะนีไ้ดยายเครื่อง Plotter จากชั้น 4 มาไวที่ช้ัน 3 เพื่อใหบริการในการพิมพโปสเตอร 
5. ในการปดหอง หากไมมกีรณีฉุกเฉิน ขอความกรุณาไมใชโซคลอง เนื่องจากไมมีกุญแจ

สํารองเปด อีกทั้งหลังจากเลกิงานขอใหชวยกันดูแลการปดประตูหนาตางดวย 
6. ในการใชอุปกรณไฟฟา เชนเครื่องปรับอากาศ ทางมหาวิทยาลัยขอใหชวยกันประหยัดไฟ ถา

ไมจําเปนจริงๆ ไมควรเปดในชวงเชา 
7. ในวนัที่ 14 มิถุนายน 2549 นี้ ขอใหทุกคนไปชวยงานที่อาคารเรียนรวมใหม 
8. ในบางโอกาส การประชุมอาจยายไปประชมุที่อาคารเรียนรวม 

ปดการประชมุ เวลา 15.30 น.
 

นางสาวณฐักฤตา โกมลนาค 
ผูบันทึกการประชุม 
 
นางศรีกุล นันทะชมภ ู
ผูตรวจรายงานการประชุม 


